

สารนิพนธ์เรื่อง	ปัญหาการบังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558: ศึกษากรณีการนำชื่อ โดเมนมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
คำสำคัญ	การบังคับหลักประกันศึกษากรณีการนำชื่อ โดเมนมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
นักศึกษา	พิชญ์ชัชชา ภูงามตาจิตติสสีห์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร.นิสิต อินทมาโน
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2560

### บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันชื่อโดเมนตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ซึ่งได้มีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบังคับหลักประกันระหว่างกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ เนื่องจากชื่อโดเมนถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งซึ่งเจ้าของชื่อโดเมนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้สอยและหวงกั้นไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อโดเมนนำสิทธิดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ ซึ่งหากมีการนำชื่อโดเมนไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจพาณิชย์ ย่อมทำให้ชื่อโดเมนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถนำมาเป็นหลักประกันได้

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ออกมาบังคับใช้ โดยบทบัญญัติตาม มาตรา 8 (5) กำหนดให้สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้ แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจฯ มีบทบัญญัติที่กำหนดถึงวิธีการบังคับหลักประกัน อันได้แก่ การให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ และการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีการบังคับหลักประกันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับการบังคับหลักประกันที่เป็นชื่อโดเมน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของการเข้าครอบครองหลักประกันชื่อโดเมน เนื่องจากชื่อโดเมนเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง จึงอาจเกิดปัญหาในการตีความได้ว่า การเข้าครอบครองหลักประกันที่เป็นชื่อโดเมนจะเข้าครอบครองสิ่งใด และยังรวมไปถึงปัญหา

การประเมินมูลค่าชื่อโดเมนที่นำมาเป็นหลักประกัน เนื่องจากชื่อโดเมนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อาจใช้วิธีการประเมินดังเช่นทรัพย์สินที่มีรูปร่างทั่วไปได้ จึงควรมีวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา

ดังนั้น สารนิพนธ์นี้จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินยอมรับชื่อโดเมนเป็นหลักประกัน การกู้ยืมเงินอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ โดยควรนำแนวทางการบังคับหลักประกันของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษมาปรับใช้ เพื่อความเหมาะสมแก่ตัวทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และให้มีการกำหนดถึงการเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นชื่อโดเมนไว้ โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ควรมีการกำหนดถึงวิธีการประเมินมูลค่าให้มีความเหมาะสมแก่ชื่อโดเมนที่นำมาเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรมแก่คู่สัญญา